

ความทรงจำที่

‘อัมพวา’



สวัสดีครับ

หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่ทั้งใกล้กรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่นาน นัก มีวิถีชาวบ้านให้สัมผัสและมีความทรงจำที่ดี

แน่นอนครับว่า หลายคนคงนึกถึง **“อัมพวา”**

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้เดินทางไปยังอัมพวา หลังจากได้ไปสัมผัสบรรยากาศ มาก่อนหน้านี้เมื่อสัก 3 ปีก่อนเห็นจะได้

ที่อัมพวาแห่งนี้มีความทรงจำที่ดีซ่อนอยู่ทั่วไปหมดครับ ไม่ว่าจะเป็น **“แม่น้ำแม่กลอง”** แม่น้ำที่ทำให้เกิดวิถีชีวิตของคนที่นี่ เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็น ทั้งแหล่งพึ่งพาอาศัยกันในห่วงโซ่อาหารของเหล่าบรรดาสัตว์น้ำ เมื่อพูดถึงสัตว์น้ำแน่นอนครับว่า..ชื่อของปลาทุ จะดังก้องขึ้นมาเป็นชื่อแรกเลยที่เดียวใช้ไหมล่ะ

ปลาทุที่ขึ้นชื่อมากครับว่า ต้อง **“หน้างอคอหัก”** (แล้วลำตัวต้องอวบขาน่ากินมากๆ อออิ) จนเรียกได้ว่า ใครเห็นเป็นต้องขอลิ้มชิมรสหรือซื้อกลับไปเป็นของฝากกันเลยทีเดียว ชื่อของปลาทุดังกระฉ่อนไปทั่วเรื่องความอร่อยและสด นอกจากนี้ชื่อจะกระฉ่อนแล้ว ยังนำรูปปลาทุใส่แข่งหน้างอคอหักไปทำเป็นของที่ระลึกขาย อันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นความทรงจำของที่นี่อีกด้วยครับ

เมื่อมาอัมพวา เรียกได้ว่า..ใครที่มาแล้ว ไม่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา..ก็เหมือนมาไม่ถึง

“ตลาดน้ำอัมพวา” แหล่งเศรษฐกิจทำเงินยอดฮิตที่มีวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นแม่เหล็กดึงดูดใจให้มาสัมผัสบรรยากาศ ความทรงจำที่ดีที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีทั้งกลิ่นอายจากความมีน้ำใจของพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ ที่มาทุกครั้งได้จับจ่ายซื้อขายแล้วยังได้ของแถมติดไม้ติดมือกลับไป (อันนี้ชอบครับ) ชื่อ 10 มักได้ 11 ว่ากันไปครับ!!



ในอดีตเมื่อหลายปีก่อนที่มาสัมผัสตลาดน้ำอัมพวา นักท่องเที่ยวอาจยังไม่มากนัก เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักมาเท่าใด แต่ในตอนนี้ทุกคนรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีแล้ว ทำให้พากันมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศและจับจ่ายใช้สอยกันจนพ่อค้าแม่ค้ายิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวที่เดียวครับ สิ่งที่เป็นแรงดึงดูดความสนใจของตลาดน้ำอัมพวาก็คือ **“เรือ”** ซึ่งในอดีตใช้โดยสารล่องไปตามคลองและแม่น้ำเพื่อขายของ นับเป็นวิถีของชาวบ้านที่น้ำที่มากครับ แต่ในปัจจุบัน การใช้เรือเป็นพาหนะโดยสารเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือมาติดเครื่องเพื่อให้ล่องได้เร็วขึ้น หรือนำเรือมาใช้เพื่อสำหรับเที่ยวชมวัดต่างๆ รวมทั้งชมบรรยากาศโดยรอบอัมพวา และยังมีชมเจ้าแมลงยอตฮิตที่หาชมได้ยากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง **“หิ่งห้อย”**



แม้ว่าอัมพวาจะมีแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ มากมายให้มาสัมผัส แต่ก็อยากให้คนที่มาท่องเที่ยว เตรียมสตางค์มาให้ดีครับ เพราะมีของกินของใช้ให้จับแล้วจ่ายมากมายเหลือเกิน เชียวแหละ...อ้อ!! อัมพวายังมีสวนผลไม้มากมายให้เลือกลิ้มชิมรสอีกด้วยนะ ว่างลองมาสักครั้งรับรองจะติดตาเพลินใจเลยทีเดียวเชียวครับ..

